

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG HỖ TRỢ BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH THÀNH LẬP ĐƠN VỊ ĐỘT QUY

Được sự chấp thuận của Sở Y tế về việc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện huyện Bình Chánh, ngày 24/01/2024 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã cử đoàn chuyên gia đến làm việc tại Bệnh viện Huyện Bình Chánh. Nhằm tạo bước tiến lớn trong hệ thống chăm sóc sức khỏe tuyến quận huyện, cuộc họp xoay quanh việc thành lập Đơn vị Đột quy tại Bệnh viện Huyện Bình Chánh với những chiến lược cụ thể và cam kết hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Tham dự cuộc họp, về phía Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có TS.BS. Lê Cao Phương Duy - Phó Giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn, về phía Bệnh viện huyện Bình Chánh có ThS.BS Võ Ngọc Cường - Giám đốc bệnh viện, BS.CKII Tô Thị Kim Phụng - Phó Giám đốc bệnh viện, BS.CKII Phạm Nguyễn Anh Vũ - Phó Giám đốc bệnh viện, cùng lãnh đạo một số phòng/ban/đơn vị chủ chốt của hai bệnh viện.



Lãnh đạo và một số cán bộ chủ chốt của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Bệnh viện huyện Bình Chánh tại cuộc họp hỗ trợ chuyên môn đột quy cấp

Đột quy hiện nay đang là vấn đề thời sự của thế giới. Hàng năm, Việt Nam có khoảng 200 ngàn người bệnh đột quy, gây tử vong đứng hàng thứ 3, gây tàn phế đứng hàng thứ nhất trong các loại bệnh. Việc xây dựng các đơn vị đột quy chuyên sâu sẽ giúp giảm tỷ lệ tử vong, tăng cơ hội hồi phục tốt cho người bệnh đột quy não.

Mỗi ngày, Bệnh viện huyện Bình Chánh tiếp nhận khoảng 3 – 5 bệnh nhân đột quy, trong khi Bệnh viện nằm ở cửa ngõ phía Tây thành phố, xa khu vực trung tâm thành phố, thời gian chuyển viện sẽ làm trôi qua “thời gian vàng” của người bệnh. Việc thành lập Đơn vị Đột quy tại Bệnh viện

huyện Bình Chánh là rất cần thiết, sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh, tương xứng với nhiệm vụ và tầm vóc của Bệnh viện.

Điều trị người bệnh đột quỵ đòi hỏi sự nhanh chóng và khẩn cấp bao gồm chẩn đoán và xử trí cấp cứu, đặc biệt tiến hành tiêu huyết khối trong 4 - 5 giờ đầu. Đồng thời người bệnh cần được phối hợp với các chuyên khoa như: ứng dụng chẩn đoán hình ảnh để can thiệp nội mạch lấy huyết khối, chuyên khoa Phẫu thuật thần kinh để phẫu thuật; người bệnh đột quỵ nặng cũng cần được hồi sức thần kinh, thực hiện các thủ thuật cấp cứu tại giường... Mặt khác, người bệnh đột quỵ cần được tập phục hồi chức năng sớm tại giường ngay giai đoạn cấp. Các chiến lược giáo dục, dự phòng tái phát đối với người bệnh cũng rất quan trọng. Tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện được tốt khi có một Đơn vị Đột quỵ hoàn chỉnh và có sự hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện tuyến trên với đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm.



ThS.BS Võ Ngọc Cường – Giám đốc Bệnh viện huyện Bình Chánh phát biểu tại cuộc họp hỗ trợ chuyên môn đột quỵ cấp.

Phát biểu tại cuộc họp, TS.BS Lê Cao Phương Duy cho biết: Bệnh viện huyện Bình Chánh là Bệnh viện đa khoa hạng II tuyến huyện, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết, hiện đại phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Đội ngũ nhân viên y tế nhiệt huyết cũng như cơ sở vật chất hạ tầng khang trang nơi đây, là điều kiện thuận lợi để bệnh viện phát triển Đơn vị điều trị Đột quỵ. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương sẽ hỗ trợ ekip chuyên gia giúp Bệnh viện huyện Bình Chánh thực hiện can thiệp những ca đột quỵ, cũng như sẵn sàng tiếp nhận chuyển tuyến những ca quá khả năng của Bệnh viện Bình Chánh.



TS.BS. Lê Cao Phương Duy – Phó Giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương phát biểu tại cuộc họp hỗ trợ chuyên môn đột quy cấp.



Lãnh đạo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Bệnh viện huyện Bình Chánh tại cuộc họp hỗ trợ chuyên môn đột quy cấp

Kết thúc cuộc họp, lãnh đạo 2 bệnh viện đã tổng kết những bước làm việc tiếp theo để có thể triển khai việc thành lập Đơn vị Đột quy, sớm ngày đưa đơn vị đi vào hoạt động.